

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 272 /SGDDĐT-KHTC

Gia Lai, ngày 01 tháng 3 năm 2018

V/v nộp báo cáo rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư CSVC, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông (lần 2)

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 09/01/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai văn bản số 55/SGDDĐT-KHTC yêu cầu các đơn vị báo cáo rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Thời gian gửi báo cáo về Sở trước ngày 10/02/2018 để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được báo cáo của các Phòng Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo).

Để thực hiện đúng thời gian quy định báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa nộp báo cáo, khẩn trương nộp về Sở (Phòng Kế hoạch Tài chính) chậm nhất vào ngày **05/3/2018**. *RL*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
[Signature]
Lê Duy Định





**DANH SÁCH CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘP BÁO CÁO
KIỂM TRA SOÁT THỰC TRẠNG, NHU CẦU ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT**
(Kèm theo công văn số 272 /SGDDĐT-KHTC, ngày 01 tháng 3 năm 2018)

STT	Tên đơn vị	Đã nộp báo cáo qua email	Đã nộp báo cáo có xác nhận của UBND huyện, TX, TP
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku	x	
2	Phòng Giáo dục và Đào tạo TX. Ayun Pa	x	x
3	Phòng Giáo dục và Đào tạo TX. An Khê	x	
4	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai	x	
5	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Cơ		
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Prông	x	
7	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê	x	
8	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh		
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Thiện		
10	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa		
11	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Pa		
12	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kông Chro	x	
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kbang		
14	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ		
15	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang	x	
16	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa	x	
17	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh		